

Số: 107/TB-UBND

*Khe Tre, ngày 16 tháng 8 năm 2022*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn tại cuộc họp rà soát tiến độ thực kế hoạch giảm nghèo năm 2022, phong trào chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường và xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh**

Ngày 11/8/2022, tại Hội trường UBND thị trấn, đồng chí Trần Đình Vĩnh Lộc - Chủ tịch UBND thị trấn chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực kế hoạch giảm nghèo năm 2022, phong trào chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường và xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Tham dự có Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn, Trưởng các đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Trưởng Công an thị trấn và các công chức có liên quan.

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã nghe và thảo luận về công tác giảm nghèo; công tác vệ sinh môi trường, thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh; thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đồng chí Trần Đình Vĩnh Lộc, Chủ tịch UBND thị trấn kết luận:

Trong thời gian qua, tập thể cán bộ công chức UBND thị trấn, Mặt trận và các đoàn thể, đã nỗ lực phấn đấu để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên tất cả các lĩnh vực; công tác giảm nghèo được quan tâm; phong trào Ngày chủ nhật xanh được duy trì hàng tuần và lôi kéo được nhân dân tham gia hưởng ứng; việc thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, tuyên phổ đạt chuẩn văn minh được quan tâm, chú trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Vệ sinh môi trường trên một số tuyến đường chưa đảm bảo, tình trạng lấn chiếm vỉa hè của một số hộ gia đình vẫn còn xảy ra; công tác tham mưu thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh chưa chủ động...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tập trung chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch UBND thị trấn yêu cầu các công chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế và thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

#### **1. Công tác giảm nghèo năm 2022**

Căn cứ theo Công văn số 05-CV/BCĐ ngày 16/6/2022 của Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện và Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2022-2025. Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo Ban giảm nghèo thị trấn phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể rà soát, xây dựng phương án giảm nghèo cho 16 hộ nghèo trên địa bàn và đề ra kế hoạch giảm nghèo cho giai đoạn 2022-2025 theo chỉ tiêu giao. Qua đó năm 2022, thống nhất phương án giảm nghèo cho 02 hộ là: Hộ Lê Thị Kim Ánh ở TDP4 và hộ Nguyễn Thị Mỹ ở TDP5.

Trên cơ sở đó, giao đồng chí Khuất Duy Du – Công chức Văn hóa xã hội chủ trì phối hợp với Chủ tịch Hội LHPN thị trấn tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để hỗ trợ những chỉ tiêu thiếu hụt và tăng cường công tác vận động các hộ gia đình phấn đấu để thoát nghèo vào cuối năm 2022.

Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể thị trấn có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với UBND thị trấn để thực hiện các phương án hỗ trợ và tuyên truyền, vận động các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo theo kế hoạch đã xây dựng.

## **2. Công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và phong trào Chủ nhật xanh**

- Trật tự đô thị: Giao Công an thị trấn phối hợp với công chức phụ trách lĩnh vực xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động kiểm tra thường xuyên trên các tuyến đường nội thị, chú trọng ở khu vực trung tâm và chợ Khe Tre. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng lề đường.

- Vệ sinh môi trường và phong trào Chủ nhật xanh:

Giao đồng chí Lê Mẫn – Công chức địa chính, xây dựng, môi trường chủ trì phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, các Tổ trưởng TDP tham mưu thành lập tổ tuyên truyền vận động, xây dựng lịch định kỳ hàng tuần đi về các tổ dân phố kiểm tra, tuyên truyền, vận động và ký cam kết các hộ gia đình thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, xử lý, yêu cầu dọn dẹp các điểm tập kết chấu, hoa, cây cảnh lấn chiếm trên vỉa hè; đồng thời rà soát, lập danh sách các hộ thường xuyên vi phạm để tăng cường thêm các biện pháp tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, nhóm zalo tổ dân phố.

Tham mưu văn bản gửi Ban quản lý Chợ Khe Tre để đề nghị tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán ở khu vực mặt tiền Chợ Khe Tre tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào chủ nhật xanh, tập kết rác thải đúng nơi quy định, thực hiện tốt phương châm “60 phút sạch nhà đẹp ngõ” ở khu vực kinh doanh, buôn bán của mình.

Đề nghị Đoàn thanh niên thị trấn phối hợp với Công chức văn phòng thống kê tham mưu kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng lịch duy trì thực hiện phong trào Chủ nhật xanh hàng tuần, đồng thời trước khi xây dựng lịch, thông báo cụ thể đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với tổ trưởng Tổ dân phố để khảo sát thực tế vị trí cần làm phù hợp.

## **3. Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh**

Giao đồng chí Võ Thị Thúy Hằng – Công chức văn hóa xã hội chủ trì phối hợp với các công chức liên quan, Mặt trận và các đoàn thể tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; rà soát, đánh giá lại hiện trạng và xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo bộ tiêu chí được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí công chức có liên quan, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, Mặt trận

và các đoàn thể thị trấn đánh giá hiện trạng các tiêu chí và tham mưu tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo lĩnh vực được phân công.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn tại rà soát tiến độ thực kế hoạch giảm nghèo năm 2022, phong trào chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường và xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đề nghị các công chức nghiêm túc tổ chức thực hiện. Đề nghị UBNDTTQVN thị trấn và các đoàn thể tích cực phối hợp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Đảng uỷ: (để báo cáo);
- TT. HĐND-UBND-UBNDTTQVN thị trấn;
- Các ban ngành, đoàn thể thị trấn;
- Các TDP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Đình Vĩnh Lộc**